

CÔ GIÁO LÊ THỊ LAN ANH – TỰ HÀO NGHỀ “TRỒNG NGƯỜI”.

*“Ai nâng cánh ước mơ cho em, là thầy cô không quản ngày đêm.
Ai dạy dỗ chúng em nên người, là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.”*



Lời bài hát gợi cho chúng ta nhớ tới những người thầy, những người không quản ngày đêm vất vả chăm lo, nuôi dưỡng tâm hồn cho biết bao thế hệ học trò. Và họ - như những ngọn nến, luôn đốt cháy chính mình để soi sáng cho những người khác. Và một trong những ngọn nến ấy, một trong những nhà giáo tiêu biểu, một tấm gương người tốt việc tốt đang công tác tại ngôi trường THCS Lê Quý Đôn đó là cô giáo Lê Thị Lan Anh – Tổ phó chuyên môn tổ Toán- Tin-công nghệ. Đối với những giáo viên trẻ ở THCS Lê Quý Đôn- ngôi trường mới đi vào hoạt động được ba năm, cô không chỉ là một tổ phó đầy năng lực, tổ trưởng công đoàn đầy nhiệt huyết, tận tâm, mà còn là một tấm gương sáng để chúng tôi học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho mái trường THCS Lê Quý Đôn thân yêu.

Với vai trò là tổ phó chuyên môn, cô luôn dành thời gian động viên, quan tâm, hỏi han, giúp đỡ đến các giáo viên trong tổ. Đôi lúc chỉ là sự thay đổi nhỏ của các giáo viên, cô cũng nhận ra nhanh chóng để có những tác động kịp thời, giúp đỡ, động viên mọi người. Cô luôn là người đề chị em giáo viên gần gũi, chia sẻ.



Cũng tại mái trường này, cô còn là người thầy “đặc biệt”, bởi cô không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn – giảng dạy bộ môn Toán mà còn phải gánh trên vai bao trách nhiệm. Cô là một giáo viên chủ nhiệm nhiều năm kinh nghiệm, người giáo viên chủ nhiệm có “tâm” - là chiếc cầu nối giữa nhà trường với học sinh và gia đình học sinh, giữa các giáo viên bộ môn với học sinh... Trong nhiều tình huống, cô còn là người cha, người mẹ, người bạn, là chỗ dựa tinh thần của học sinh. Thực tế cho thấy, cô đã luôn gần gũi, tận tâm với học trò, có chuyên môn cao, yêu nghề điều đó giúp cho hoạt động dạy và học đạt hiệu quả to lớn.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN



Chính vì vậy, nhiều học sinh sau khi trưởng thành vẫn tìm trở về với cô, vẫn luôn giải bày tâm sự sẻ chia với cô, nhờ có sự quan tâm, động viên của cô giờ các em đã trở thành những con người thành đạt. Quả đúng là nếu chúng ta không có cái tâm, không có tấm lòng của một người cha, người mẹ lo lắng cho học sinh thật lòng, có lẽ người giáo viên chủ nhiệm như cô không thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi có bao nhiêu việc “có tên” và “không tên” đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải giải quyết, có biết bao trách nhiệm mà người giáo viên chủ nhiệm phải gánh trên vai. Và có lẽ, sau bao nhiêu vất vả thì sự trưởng thành của học trò sẽ là phần thưởng quý giá nhất dành cho những giáo viên chủ nhiệm hết lòng với học sinh như cô – cô giáo Lê Thị Lan Anh.



Với gần 20 năm trong nghề, cô đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, chở rất nhiều chuyến đò cập bến thành công. Là giáo viên giỏi chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi nhiều năm, cô là tấm gương sáng để chúng tôi học tập. Trong năm học 2023 – 2024, rất vinh dự và tự hào cô đã tham gia và đạt giải nhì cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Toán.

Không chỉ là một giáo viên giỏi, cô còn là một người mẹ, người vợ, người con hiếu thảo, có ý thức trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Cô cho rằng, đối với người phụ nữ để có được thành công, ngoài sự say mê với công việc còn có yếu tố quan trọng nhất là sự thông cảm và chia sẻ từ gia đình. Và chính tình yêu thương gia đình, tình cảm đồng chí, đồng nghiệp đã giúp cô vượt qua gian khó, cùng với tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những thành công mà cô Lan Anh đạt được là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh của mình. Những cố gắng, nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục quận Long Biên, ngành giáo dục nói chung. Tất cả những gì cô giáo Lê Thị Lan Anh đã và đang cống hiến, thực hiện thể hiện rõ ràng cô là một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu tận tâm với nghề dạy học, tận lực với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, rất xứng đáng được tôn vinh. Kính chúc cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.